

การจัดการความรู้ (KM) ของฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตพระนคร

วันพุธที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ณ ฝ่ายทะเบียน ชั้น ๑

ฝ่ายทะเบียนได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมตามโครงการสัมมนาและดูงานเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานด้านทะเบียน ในระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ และ ๒๔ - ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ ประกอบด้วย

๑. น.ส.เบ็ญจา นับเนื่องทรัพย์ กลุ่มงานทะเบียนราษฎร
๒. น.ส.สุภาวดี หาเรือนปราชญ์ กลุ่มงานบัตรประจำตัวประชาชน
๓. น.ส.จุฑารัตน์ ยากลิ่น กลุ่มงานทะเบียนทั่วไป

เจ้าหน้าที่ทั้ง ๓ คน ได้นำเอาความรู้มาแลกเปลี่ยนกับเจ้าหน้าที่ภายในฝ่ายทะเบียนด้วยกัน เพื่อเป็นการพัฒนาและเพิ่มเติมความรู้เกี่ยวกับงานทะเบียน อันจะนำไปสู่กระบวนการความคิดใหม่ ๆ ที่จะสามารถนำไปปรับใช้ในการทำงานต่อไป

<p>น.ส.เบ็ญจา นับเนื่องทรัพย์ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) กลุ่มงานทะเบียนราษฎร</p>	<p>นายสุริยศักดิ์ เหมือนอ่วม วิทยากรได้กล่าวถึง ระเบียบและหนังสือสั่งการและเพิ่มเติมในส่วนของการย้ายบุคคลเข้าทะเบียนบ้านกลางว่าด้วยการจัดทำทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๕ (รวมแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๖๒) ข้อ ๘๙ การแจ้งย้ายออกจากทะเบียนบ้านกลางให้นายทะเบียนตรวจสอบว่ารายการบุคคลที่ประสงค์จะแจ้งย้ายออกจ่าทะเบียนบ้านกลางในฐานข้อมูลการทะเบียนราษฎรมีรายการอยู่จริงหรือไม่และเป็นบุคคลที่อยู่ระหว่างติดตามตัวตามหมายจับหรือไม่ เนื่องจากการย้ายออกจากทะเบียนบ้านกลางกรณีเป็นผู้ที่อยู่ระหว่างติดตามตัวตามหมายจับจะต้องขอแจ้งย้ายต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้ง ณ สำนักทะเบียนที่ผู้นั้นมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านกลางเท่านั้น ไม่สามารถแจ้งการย้ายออกและย้ายเข้า ณ สำนักทะเบียนอันเป็นที่ตั้งของบ้านที่ผู้นั้นจะประสงค์ย้ายเข้าได้ ทั้งนี้ผู้ที่แจ้งย้ายออกจากทะเบียนบ้านกลางกรณีถูกออกหมายจับจะต้องนำหลักฐานที่แสดงว่าหมายจับนั้นได้ถูกเพิกถอนหรือได้มีการปฏิบัติตามหมายจับแล้ว เช่น หลักฐานการไม่สั่งฟ้องของอัยการ หลักฐานการได้รับการประกันตัวในชั้นพนักงานสอบสวนหรือศาลเป็นต้น และหากเกิดกรณีโต้แย้งในเรื่องหมายจับสำนักทะเบียนสามารถทำหนังสือสอบถามไปยังสำนักทะเบียนกลาง เพื่อขอสำเนาหมายจับรายนั้น ๆ นำมาประกอบการพิจารณา</p>
<p>น.ส.สุภาวดี หาเรือนปราชญ์ (พนักงานปกครองชำนาญการ) กลุ่มงานบัตรประจำตัวประชาชน</p>	<p>ในส่วนของงานทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน ผู้อำนวยการกองส่วนบัตรประจำตัวประชาชน (นายประเชษฐ สมองดี) จะบรรยายเกี่ยวกับการสอบสวนกรณีบัตรหายให้ตรวจสอบภาพใบหน้าและสอประวัติเพิ่มเติม โดยการพิจารณาจากการตรวจสอบลายพิมพ์นิ้วมือ หากลายพิมพ์นิ้วมือไม่ผ่านให้พนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณาโดยตรวจสอบภาพใบหน้า เปรียบเทียบลายพิมพ์นิ้วมือภาพเดิมให้เรียกหลักฐานเพิ่มเติม เช่น ใบอนุญาตขับรถ หนังสือเดินทางหรือมีบุคคลรับรอง เป็นต้น และวิทยากรท่านอื่นได้แนะนำการสแกนเอกสารประจำปี ๒๕๕๑ - ๒๕๕๘ เพื่อป้องกันเอกสารสูญหาย และเรื่องการทุจริตด้านบัตรประจำตัวประชาชนให้พนักงานเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่ทุกคนถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องทุกฉบับ</p>

<p>นางจุฑารัตน์ ยากลิ่น (พนักงานปกครองปฏิบัติงาน) กลุ่มงานทะเบียนทั่วไป</p>	<p>ในส่วนของงานทะเบียนทั่วไปวิทยากร (นายสุโสภส พึ่งบุญ) กล่าวว่า การดำเนินการตามกฎหมายและระเบียบสามารถศึกษาได้จากคู่มือและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องแต่วิทยากรจะเน้นย้ำเรื่องการขอคัดรับรองเอกสาร ซึ่งนอกเหนือจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามลำดับตามประมวลกฎหมายแล้วนายทะเบียนต้องใช้ดุลพินิจประกอบข้อกฎหมายอย่างระมัดระวังและเน้นย้ำว่าทุกกรณีควรจะได้รับคำร้องถ้าไม่สามารถดำเนินการได้ต้องแจ้งเหตุและสิทธิการอุทธรณ์</p>
---	---

การจัดการความรู้ (KM) ของฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตพรหมนคร  
วันพุธที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔  
ณ ฝ่ายทะเบียน ชั้น ๑





การสอนงานของกลุ่มงานทะเบียนราษฎร





การสอนงานของกลุ่มงานทะเบียนทั่วไป



การสอนงานของกลุ่มงานบัตรประจำตัวประชาชน

